

Số: /BC-HĐND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện Chương trình công tác số 836/CTr-HĐND ngày 28/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình công tác năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu, giúp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức có hiệu quả cuộc giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022. Cuộc giám sát được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Qua giám sát, Đoàn giám sát đã ban hành báo cáo kết quả giám sát, trong đó đánh giá được những mặt tích cực, đồng thời cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, bất cập, từ đó kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu và tổ chức thẩm tra xong dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022 để trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Về hoạt động khảo sát: 6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành 04 cuộc khảo sát, gồm: Khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh (phục vụ Phiên giải trình tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh); khảo sát kết quả triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; khảo sát phục vụ thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh như việc tăng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục; chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; chế độ

cho các hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang; khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Ngoài ra, Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, dân tộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động thẩm tra

Để chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp thẩm tra 6 nội dung, cụ thể: Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang (*phục vụ kỳ họp thứ 6, diễn ra vào ngày 06/4/2022*); dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang; dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2022-2023 trở đi tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang năm 2022; dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022 (*phục vụ Kỳ họp thứ 7, dự kiến diễn ra vào ngày 11, 12/7/2022*).

Trong quá trình thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội luôn thực hiện đúng trình tự, hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các thành viên Ban chủ động nghiên cứu các tài liệu, kết hợp với thông tin nắm bắt qua nhiều nguồn khác nhau (giám sát, khảo sát, ý kiến cử tri, thông tin đại chúng...), tích cực tham gia ý kiến tại các buổi thẩm tra. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội được xây dựng nghiêm túc, có chất lượng, là cơ sở quan trọng để các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, tham khảo khi biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh.

3. Chuẩn bị và tham gia Kỳ họp HĐND tỉnh, Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

3.1. Chuẩn bị và tham gia Kỳ họp HĐND tỉnh

Lãnh đạo và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội tham gia đầy đủ Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (Kỳ họp chuyên đề). Trước Kỳ họp thứ 7, tham gia tiếp xúc cử tri nơi thành viên ứng cử tại các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Lục Nam và thành phố Bắc Giang. Từ kết quả khảo sát, giám sát, từ ý kiến, kiến nghị của cử tri, các thành viên Ban đã đề xuất nhiều nội dung quan trọng để HĐND tỉnh tổ chức thảo luận tại Hội trường, tại Tổ như về vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm; vấn đề tăng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục; vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh; vấn đề trường chuẩn và việc quá tải học sinh... Trên cơ sở đề xuất của Ban, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn 02 nội dung để thảo luận tại Kỳ họp thứ 7, đó là: Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm; vấn đề tăng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục. Hiện nay, Ban Văn hóa - Xã hội đang phối hợp với các Tổ đại biểu, các thành viên Ban để chuẩn bị các nội dung nêu trên theo đúng yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.

3.2. Chuẩn bị và tham gia Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa - Xã hội đã chuẩn bị các nội dung và tham gia 04 Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 01 Phiên giải trình về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. Trước phiên giải trình, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức khảo sát tại một số huyện, thành phố; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng clip về thực trạng các di tích để trình chiếu tại Phiên giải trình. Nhìn chung, Phiên giải trình được các cấp, các ngành và đông đảo cử tri đồng tình, đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là những hình ảnh đầy sức thuyết phục qua clip do Ban Văn hóa - Xã hội và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện. Sau Phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận, qua đó chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và có những kiến nghị để các cấp, các ngành có biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

4. Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động chủ yếu nêu trên, 6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức một số hội nghị như: Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022; Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi được mời. Dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hòa Bình; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường

trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 và các Hội nghị khác do Trung ương, địa phương tổ chức.

5. Đánh giá chung

Ban Văn hóa - Xã hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình hoạt động, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các cấp, do đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Công tác thẩm tra được tổ chức chặt chẽ trong tất cả các khâu, từ xây dựng lịch thẩm tra, chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu nội dung, khảo sát thực tế đến báo cáo kết quả thẩm tra. Tại hội nghị thẩm tra, các thành viên tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sát thực, phù hợp giúp cơ quan soạn thảo có căn cứ hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Các nội dung thẩm tra trình kỳ họp đều được Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian, chất lượng.

Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm, đổi mới. Thành viên Ban tích cực, chủ động trong nghiên cứu báo cáo, tài liệu liên quan đến hoạt động giám sát, khảo sát; những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội mà cử tri và nhân dân quan tâm đã được xem xét, giải quyết thấu đáo. Các vấn đề bất cập, tồn tại thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban đều được tập thể xem xét, thảo luận và kiến nghị giải quyết kịp thời.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định; theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, dân tộc.

2. Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 gồm:

- Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, giai đoạn 2016-2021.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2022.

- Khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX; khảo sát phục vụ thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX.

3. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 8 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

4. Chuẩn bị nội dung và tham gia các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng, hội nghị thẩm định do Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức.

5. Tổ chức họp định kỳ, tổng kết công tác năm 2022; xây dựng Chương trình giám sát, khảo sát và Chương trình công tác trọng tâm của Ban năm 2023.

6. Tham dự các hội nghị, hội thảo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH-XH;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Hà Văn Bé